

**TIỀN HẢI**

**Bảo vệ, chăm sóc lúa xuân**

Hiện nay, Tiền Hải tiếp tục tuyên truyền nông dân tập trung phòng, trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa xuân trong giai đoạn đòng cái, làm đồng, bảo đảm cho 10.216ha lúa phát triển tốt, phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi.



Nông dân Tiền Hải tập trung phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.

Thực hiện chỉ đạo của huyện về chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh, những ngày này, bà Nguyễn Thị Hòa, xã Nam Chính tích cực thăm đồng kiểm tra diện tích lúa của gia đình. Bà chia sẻ: Hiện nay, 6 sào lúa xuân trong giai đoạn đòng cái, làm đồng, do đó tôi không chủ quan lơ là vì thời điểm này sẽ quyết định đến năng suất lúa xuân. Nếu không làm tốt việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh dẫn đến ảnh hưởng sự phân hóa đồng, nuôi đồng của lúa. Mặc dù các đội tượng sâu bệnh như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại đã bị diệt trừ, tuy nhiên theo khuyến cáo của HTX thời tiết âm u, mưa, nắng xen kẽ rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại, cần chú trọng phát hiện sâu bệnh kịp thời phun thuốc để phòng, trừ hiệu quả.

Cũng như bà Hòa, ông Trần Quang Quyết, xã Nam Phú cho biết: Qua thăm đồng phát hiện thấy một số diện tích lúa của gia đình xuất hiện bệnh

đạo ôn trên lá, tôi đã mua thuốc đặc trị và thực hiện phun phòng, trừ ngay để hạn chế bệnh lây lan. 4 sào lúa Bắc thơm của gia đình đang trong thời kỳ đòng cái, theo dự tính lúa sẽ bắt đồng vào trung tuần tháng 5. Tôi đã bón phân lần tổng hợp theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để lúa sẽ chắc bông, cây khỏe ít đổ rạp khi gặp phải những trận mưa kèm theo gió giai đoạn cuối vụ.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thời kỳ lúa làm đồng rất mất cảm trong khi thời tiết đang chuyển mùa, trời âm u, số giờ nắng ít tạo điều kiện cho sâu bệnh hại như bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh đạo ôn... Riêng đối với bệnh đạo ôn đây là bệnh nguy hiểm nhất cho cây lúa trong thời kỳ này. Tiền Hải đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nông dân việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng trên bao bì để tránh lãng

phí và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đây là thời điểm quan trọng và cần thiết cho việc chăm sóc, bón phân đồng đòng trên cây lúa, bởi bón vào thời điểm này sẽ bảo đảm cung cấp đủ dinh dưỡng ngay từ ban đầu làm tăng khả năng phân hóa và nuôi đồng. Bà con nông dân cần bón phân cân đối và đủ lượng, tuyệt đối không bón thừa đạm tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát sinh gây hại. Tiền Hải cũng yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các HTX tổ chức bơm, điều tiết nước hợp lý trên các xứ đồng. HTX chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cung ứng cho bà con nông dân trong thời kỳ chăm sóc, bảo vệ lúa xuân. Các địa phương cần phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón xử lý nghiêm theo pháp luật nếu có hành vi buôn bán hàng giả, kém chất lượng.

**MẠNH THẮNG**

**► Công khai các doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện đầy đủ công bố thông tin**

(nhandan.com.vn) Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước năm 2017. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp nhà nước trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Rà soát danh sách các cơ quan chủ sở hữu có chuyên mục riêng về công bố thông tin; danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin theo quy định, tổng hợp trong tháng 6/2018; gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, công khai danh sách cũng như việc xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

**► 49 quận, huyện, thị xã bị tạm dừng đưa lao động đi Hàn Quốc năm 2018**



(vtv.vn) 49 quận, huyện, thành phố, thị xã trên cả nước sẽ không thể đưa người lao động địa phương mình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong năm 2018.

Đây là những địa phương có số người đi xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn ở lại, mỗi nơi lên đến hơn 60 người. Do đó, phía Hàn Quốc phải thông báo ngừng tiếp nhận. Phía Hàn Quốc cũng cảnh báo, có đến 107 địa phương có người lao động bỏ trốn, nếu còn gia tăng sẽ tiếp tục ngừng tiếp nhận trong năm 2019.

Khi số lao động Việt Nam bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm xuống, thông báo ngừng tiếp nhận sẽ được gỡ bỏ. Các địa phương có thể đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi danh sách và thông báo chi tiết để cùng tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề.

**► 4 tháng đầu năm, thu ngân sách từ dầu thô bằng 53,3% dự toán**

(vietnamplus.vn) Số thu ngân sách từ dầu thô theo thống kê đã đạt trên 19.000 tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán. Điều này nhờ giá dầu thanh toán thời gian qua lên tới gần 69 USD/thùng.

Theo con số vừa được Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước sau 4 tháng đã đạt 446.400 tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Trong số thu trên, thu nội địa đạt hơn 368.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Thu từ dầu thô, theo thống kê 4 tháng đầu năm đạt trên 19.000 tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán. Mức thu này tăng 27% so với cùng kỳ. Cơ sở mức thu trên là sản lượng dầu thanh toán đạt 4,29 triệu tấn với giá dầu bình quân đạt 68,7 USD/thùng, tăng 18,7 USD/thùng so với giá dự toán. Với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, sau 4 tháng, con số này là 90.000 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách, báo cáo cho thấy tổng chi ngân sách sau 4 tháng là 410.000 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong số này, chi thường xuyên đạt 301.000 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017.

**THU HIỆN**

**Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động**

Thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng đã tích cực, chủ động cùng các cấp, ngành tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đầu tư, sử dụng nước sạch. Đồng chí Vũ Thị Thuấn, Chủ tịch Hội cho biết: Hội đã tiến hành khảo sát tình hình sử dụng nước sạch của các xã, thị trấn; chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các hộ hội viên, phụ nữ đã sử dụng và chưa sử dụng nước sạch, tìm hiểu nguyên nhân để phân loại và đề ra giải pháp tuyên truyền, vận động. Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ sử dụng nước sạch, tập trung vào các địa phương có tỷ lệ đầu tư, sử dụng nước sạch thấp; giao chỉ tiêu vận động đến từng chi hội; đưa tiêu chí sử dụng nước sạch vào bình xét thi đua cuối năm. Hội và Hội LHPN tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên đề về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho trên 580 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, trong đó có hội viên của 2 xã Đông Cường, Hồng Việt là 2 xã có tỷ lệ sử dụng nước sạch thấp nhất huyện. Hội LHPN các xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các công ty nước sạch mở 161 lớp tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, thu hút trên 17.000

**HỘI LHPN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Đưa nước sạch về với hội viên**

Để 100% hội viên sử dụng nước sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên sử dụng nước sạch.

hội viên, phụ nữ tham gia. Trong 9 công ty cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện thì Công ty Xây dựng và Thương mại Thành Vinh là đơn vị cung cấp nước cho 10 xã (nhiều nhất huyện) song tỷ lệ hộ dân sử dụng nước thấp, khoảng trên 46% (tháng 9/2017). Vì thế, Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp với Công ty tổ chức cho cán bộ và đại diện hội viên, phụ nữ 10 xã tham

quy trình xử lý nước, trực tiếp trao đổi, kiến nghị với Công ty những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, vận động, đầu tư, sử dụng nước sạch và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sử dụng nước sạch.

Thị trấn Đông Hưng là một trong ít địa phương có tỷ lệ hội viên, phụ nữ sử dụng nước sạch đạt 100%. Theo đồng chí Tô Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn, đạt được kết quả đó là do Hội đã làm tốt

công tác tuyên truyền, vận động khai thông tư tưởng cho chị em về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc dùng nước sạch với sức khỏe con người, đặc biệt là với phụ nữ. Rà soát và tổ chức hội nghị tuyên truyền cho những hội viên gia đình chưa sử dụng nước sạch về những lợi ích của việc sử dụng nước sạch. Sau tuyên truyền, chị em đã hiểu từ đó vận động gia đình tham gia đầu tư, sử dụng nước sạch.

**Huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên**

Để nâng tỷ lệ hội viên đầu tư, sử dụng nước sạch, Hội LHPN huyện Đông Hưng đã triển khai một loạt giải pháp huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn, gia đình chính sách. Trong đó, tiếp nhận 22 triệu đồng do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 11 hộ và phát động cán bộ Hội LHPN huyện quyên góp hỗ trợ 6 triệu đồng cho 6 hộ hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chị Lương Thị Bích Liên, thôn Đoài, xã Hồng Việt phấn khởi cho biết: Gia đình mong nước sạch từ lâu bởi hệ thống sông ngòi hiện nay đang bị ô nhiễm song kinh tế gia đình khó khăn, kinh phí đầu tư hơi cao nên phải đến cuối năm 2017 nhờ có 2 triệu đồng các cấp hội phụ nữ hỗ trợ gia đình tôi mới có nước sạch để dùng. Hội LHPN huyện còn chỉ đạo mỗi cơ sở hội hỗ trợ ít nhất 1 gia đình khó khăn với mức hỗ trợ 300.000 đồng/hộ. Đồng chí Vũ Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Kinh cho biết: Hội LHPN xã đã vận động xã hội hóa và cùng với sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện trao 4 triệu đồng cho 4 hộ



Nước sạch về với gia đình hội viên, phụ nữ xã Đông Quang (Đông Hưng).

**THÁI THỤY**

**Tái diễn vi phạm Luật Đê điều**

Tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn huyện Thái Thụy đang có chiều hướng tái diễn và phát sinh mới, gây ảnh hưởng đến sự an toàn hệ thống đê điều, nhất là khi mùa mưa bão sắp tới.

Độc tuyến đê sông Trà Lý đoạn qua địa bàn các xã Thái Thọ, Thái Phúc, Thái Hà nhiều năm nay trở thành điểm nóng về vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn huyện Thái Thụy. Theo quan sát của chúng tôi, hiện nay, dọc tuyến đê sông Trà Lý qua địa bàn các xã trên đang tái diễn tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều. Trong đó, vi phạm tập trung vào các đợt tượng chũn bến bãi xây dựng mố cầu và chất tải vật liệu

xây dựng trong hành lang bảo vệ đê... Trong đó, riêng tại xã Thái Thọ hiện có một bãi vật liệu đang chất tải rất cao ngay sát trụ đỡ dưới gầm cầu Trà Lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo đảm hành lang an toàn đối với cây cầu này. Ngoài ra, địa phương này còn để xảy ra vi phạm mới về đê điều khi có một hộ vừa mới xây dựng xong chuồng trại, chôn cột bê tông căng thép gai ngay sát chân đê sông Trà Lý để chăn nuôi.

Ngoài các xã trên, các vi phạm chất tải vật liệu, xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ đê của các hộ kinh doanh bến bãi còn xảy ra ở một số địa phương khác trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có 38 bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông đang hoạt động. Trong đó có 19 bến bãi nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh. Các bến này

đang hoạt động nhưng đến nay đa số vẫn chưa làm thủ tục để cấp phép hoạt động theo quy định. Ngoài ra, trong huyện hiện có 19 bến bãi không nằm trong quy hoạch, phải chấm dứt hoạt động trước ngày 30/9/2016 theo Quyết định số 1983 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại các bến bãi này vẫn đang hoạt động do việc giải tỏa gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh vi phạm của nhiều hộ kinh doanh bến bãi, hiện nay, tình trạng xe quá tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng gây hư hỏng mặt đê còn xảy ra ở nhiều tuyến đê sông, đê cửa sông trên địa bàn huyện. Tại tuyến đê sông Trà Lý thuộc địa phận các xã Thái Hà, Thái Phúc, Thái Thọ, Thái Thành; tuyến đê sông Hóa thuộc địa phận các xã Thụy Ninh, Thụy Việt... Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Thời gian qua, huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành trong việc quản lý đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn. Trong đó, các cấp, ngành chức năng của huyện đã tiến hành xử lý nhiều vụ vi phạm và giải tỏa nhiều công trình vi phạm pháp luật về đê điều. Tuy nhiên, hiện nay, trên hệ thống đê điều của huyện, các vi phạm Luật Đê điều vẫn còn tái diễn. Trước thực trạng trên, Phòng đã tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải nằm trong hành lang bảo vệ đê, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, qua đó nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống đê

điều và công trình thủy lợi trước mùa mưa bão. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến

pháp luật về đê điều, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi để nhân dân nắm rõ và chấp hành; khẩn trương giải tỏa

toàn bộ các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn.

**MAI TRANG**



Xe quá tải chở vật liệu xây dựng trên tuyến đê sông Hóa đoạn qua xã Thụy Ninh (Thái Thụy).